

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BĐKH-KTTT

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2023

V/v triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 8369/STNMT-PC ngày 11 tháng 9 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Cục Biến đổi khí hậu có ý kiến về xác định tỷ lệ đóng góp về lượng giảm phát thải, hấp thụ khí nhà kính trên địa bàn Thành phố cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia trước khi giao dịch tín chỉ các-bon như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ, các Bộ quản lý lĩnh vực phát thải/hấp thụ khí nhà kính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý để triển khai thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính quốc gia. Hiện nay, các Bộ quản lý chuyên ngành có liên quan gồm các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của các lĩnh vực để ban hành trong năm 2023. Trên cơ sở đó sẽ xác định tỷ lệ đóng góp lượng giảm phát thải, hấp thụ khí nhà kính trên địa bàn Thành phố cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính chung của quốc gia.

Hiện tại, Thành phố có thể thúc đẩy các hoạt động giảm phát thải khí nhà kính và tạo tín chỉ các-bon theo quy định. Cục Biến đổi khí hậu sẽ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan liên quan đề xuất tỷ lệ đóng góp về lượng giảm phát thải, hấp thụ khí nhà kính trên địa bàn Thành phố cho mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia trước khi giao dịch tín chỉ các-bon.

Cục Biến đổi khí hậu trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, VP, KTTT.

CỤC TRƯỞNG

Tăng Thế Cường